



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๖๖๐

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน หัวหน้างานวินัยและนิติการ/เลขาธิการคณะกรรมการอำนวยการบริหารทรัพย์สินและ  
หน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ทราบ)/ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน  
(ทราบ)/เลขาธิการคณะกรรมการเงินรายได้ (ทราบ)

ตามที่คณะกรรมการอำนวยการบริหารทรัพย์สินและหน่วยงานในกำกับของ  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบ  
“ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การรับเงินและการจัดสรรเงินที่ได้รับจาก  
รายได้ของหน่วยงานในกำกับที่มีการบริหารงานแบบวิสาหกิจ และให้เสนอคณะกรรมการเงินรายได้  
พิจารณา ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา นั้น

ทั้งนี้ เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยได้ประกาศใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการ  
กำหนดอัตราเรียกเก็บผลประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปแล้วนั้น  
เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเรียกเก็บเงินผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วย  
ความเรียบร้อย และถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ฝ่ายเลขาธิการคณะกรรมการเงินรายได้จึงได้  
ปรับปรุงระเบียบฯ ดังกล่าว และจัดทำ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดอัตราเรียก  
เก็บเงินผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และเสนอคณะกรรมการเงินรายได้พิจารณา ดังนี้

๑. ให้ความเห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดอัตราเรียก  
เก็บเงินผลประโยชน์ ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....

๒. ให้ความเห็นชอบให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดอัตราเรียก  
เก็บผลประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔

๓. ให้ความเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การ  
รับเงินและการจัดสรรเงินที่ได้รับจากรายได้ของหน่วยงานในกำกับที่มีการบริหารงานแบบวิสาหกิจ

คณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม  
๒๕๖๐ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา โดย  
มีข้อเสนอแนะว่า ในส่วนของการจัดสรรรายได้ของหน่วยงานในกำกับที่มีการบริหารงานแบบวิสาหกิจ  
เห็นควรให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายสำหรับเป็นค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) ร้อยละ ๕ ของรายได้ที่ได้รับ  
ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลต้นทุนในการดำเนินการของหน่วยงานต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมา  
พร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

“ร่าง” ระเบียบฯ ว่าด้วยการกำหนดอัตราเรียกเก็บเงินผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....

๑. ความหมายของคำว่า “คณะกรรมการเงินรายได้” ไม่ควรใช้คำว่า “หรือ”
๒. เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินโครงการ ควรจัดสรรงบประมาณสำหรับการบริหารจัดการโครงการไว้อย่างน้อย ร้อยละ ๑๐

“ร่าง” ประกาศฯ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การรับเงินและการจัดสรรเงินที่ได้รับ  
จากรายได้ของหน่วยงานในกำกับที่มีการบริหารงานแบบวิสาหกิจ

ในข้อ ๔ การนำส่งเงินรายได้ที่ได้รับจากการดำเนินงานของหน่วยงานในกำกับ ควรกำหนดให้มีระบบเดียว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสับสนในการดำเนินการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ดังนี้

๑. “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดอัตราเรียกเก็บเงินผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....

๒. “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การรับเงินและการจัดสรรเงินที่ได้รับจากรายได้ของหน่วยงานในกำกับที่มีการบริหารงานแบบวิสาหกิจ

และให้งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้อง และนำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาในรายละเอียด ก่อนเสนออธิการบดีลงนาม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ